



ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๗

**ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖**  
เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

.....

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ และดำเนินการคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้ จึงประกาศรายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวความคิดพัฒนาหรือปรับปรุงงาน สำหรับผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตามที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลนำเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ดังนั้น หากผู้ใดเห็นว่าผลงานและข้อเสนอแนวความคิดพัฒนาหรือปรับปรุงงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่เป็นจริง ให้ดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และหากตรวจสอบแล้วพบว่า การทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลดำเนินการจัดส่งผลงานได้ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากไม่จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจะนำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานใหม่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายศุภพงษ์ จันทรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ฉบับที่ ๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง/ระดับ/กลุ่มงานที่ขอเลื่อน	หมายเหตุ
๑	นายบรรเจิด รักกลาง	นิติกร ระดับชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี	(อ ๒๗) นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี	ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑





บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๖

(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ฉบับที่ ๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก		ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ของตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
			ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง เลขที่			
๑	นายบรรเจ็ด รักกลาง	นิติกร ระดับชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี	นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี	๑๒๗	<b>ผลงานลำดับที่ ๑</b> ชื่อเรื่อง การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณี นางสาว พ คำแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๖ ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เรื่อง ละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้าที่ราชการและขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ระยะเวลาการดำเนินการ) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ <b>ผลงานลำดับที่ ๒</b> ชื่อเรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกศาลพิพากษา ให้เป็นบุคคลล้มละลาย (ระยะเวลาการดำเนินการ) วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖	๘๐ %	นายชนาวุฒิ สมตัว สัดส่วน ๑๐ % นางอุไรรัตน์ ทิพย์เนตร สัดส่วน ๑๐ %
						๘๐ %	นายชนาวุฒิ สมตัว สัดส่วน ๑๐ % นายสมฤกษ์ แสนคร์ สัดส่วน ๑๐ %



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก		ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนที่ปฏิบัติ
			ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งเลขที่			
๑	นายบรรเจ็ด รักกลาง	นิติกร ระดับชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี	นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี	อ ๒๗	ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่อง การนำมาตรการเรื่องการไต่ถามไต่สวนมาใช้ในภารกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.)		

